

การรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง (Legalisation)

จุดประสงค์เพื่อดำเนินการให้เอกสารซึ่งออกโดยหน่วยราชการในประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของหน่วยราชการในเยอรมนี ทั้งนี้ ท่านต้องสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ยื่นจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในเยอรมนีโดยตรง และเตรียมเอกสารเหล่านั้นให้ครบถ้วน จึงจะนำมายื่นที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ ได้

การรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

- 1. โดยการเปรียบเทียบตัวอย่างลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่หน่วยราชการไทยผู้มีอำนาจลงนาม**
ทั้งนี้ สถานทูตฯ มีตัวอย่างลายมือชื่อเฉพาะหน่วยราชการไทยบางแห่งที่ได้จัดส่งให้สถานทูตฯ เท่านั้น
- 2. โดยการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร** กรณีที่ไม่มีตัวอย่างลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม สถานทูตฯ จะดำเนินการตรวจสอบโดยการส่งจดหมายไปยังหน่วยราชการที่เก็บรักษาต้นฉบับของเอกสาร และรอก่อนกว่าจะได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยราชการนั้นๆ ขั้นตอนดังกล่าวอาจใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์ ในกรณีที่ท่านคัดเอกสารออนไลน์ (คัดต่างที่) สถานทูตฯ จะดำเนินการตรวจสอบกลับไปยังหน่วยราชการที่เก็บรักษาต้นฉบับ ซึ่งอาจจะใช้เวลานานกว่าปกติได้

การยื่นคำร้อง ให้รับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง เจ้าของเอกสารสามารถยื่นด้วยตนเองที่สถานทูตฯ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ท่านต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นที่ท่านไว้วางใจดำเนินการแทนได้ หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวท่านสามารถเขียนด้วยตนเองพร้อมแนบหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาบัตรประชาชน

เอกสารที่ใช้ยื่นรับรองไม่ปลอมแปลงต้อง **ไม่ชำรุด ไม่เคลือบ** ท่านต้องยื่นตัวจริง พร้อมสำเนา **2 ชุด โดยไม่จำเป็นต้องยื่นคำแปล** กรณีที่ท่านไม่มีเอกสารตัวจริงแล้ว ท่านควรคัดรับรองสำเนาถูกต้องจากหน่วยราชการที่เก็บรักษาต้นฉบับ ทั้งนี้ สถานทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ **รับเฉพาะเอกสารที่มีข้อความสมบูรณ์และอ่านได้ชัดเจนเท่านั้น**

******ในกรณีที่เอกสารเก่ามาก เช่น สูติบัตร ท่านควรติดต่อหน่วยราชการไทยที่เก็บรักษาต้นฉบับ เพื่อขอคัดรับรองสำเนาถูกต้องจากต้นฉบับ หากหน่วยราชการไม่มีต้นฉบับของสูติบัตรแล้ว ท่านจึงจะสามารถยื่นหนังสือรับรองการเกิดเพื่อใช้แทนสูติบัตรได้ ทั้งนี้ เจ้าของเอกสารต้องเขียนชี้แจงยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรบนสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประชาชนเรื่องการค้นต้นฉบับสูติบัตรที่หน่วยราชการ (ระบุชื่ออำเภอ/เทศบาล) แล้วไม่พบต้นฉบับดังกล่าวด้วย

การรับเอกสารคืน

ท่านสามารถรับคืนได้ด้วยตนเอง หากไม่สะดวกท่านสามารถเขียนหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นที่ท่านไว้วางใจรับเอกสารคืนแทนได้ พร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือเดินทาง/สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่จะมารับเอกสารคืนแทนด้วย กรณีที่ท่านประสงค์จะให้ส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์ สถานทูตฯ สามารถจัดส่งให้ได้ **เฉพาะในประเทศไทย** โดยท่านสามารถซื้อซองจาก “ไปรษณีย์ไทย” ซึ่งมีบริการอยู่ในห้องรับรองแขกของแผนกกงสุล

อัตราและการชำระค่าธรรมเนียม

ในวันที่ยื่นเอกสาร ต้องชำระเงินสดเป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น ตามอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่ยื่น

การรับรองฯ โดยการเปรียบเทียบตัวอย่างลายมือชื่อ	ราคาฉบับละ 29.91 ยูโร
การรับรองฯ โดยการเปรียบเทียบตัวอย่างลายมือชื่อ (เริ่ม 1 ก.ค.2566)	ราคาฉบับละ 31.16 ยูโร
การรับรองฯ โดยการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร	ราคาฉบับละ 34.07 ยูโร

การส่งไปเก็บเงินค่าธรรมเนียมปลายทางที่เยอรมนี สถานทูตฯ จะดำเนินการให้เฉพาะกรณีที่เจ้าของเอกสารมีถิ่นพำนักถาวรอยู่ที่เยอรมนี และไม่มีญาติ คนรู้จัก หรือบุคคลที่ไว้วางใจในประเทศไทยที่จะมาชำระค่าธรรมเนียมและรับเอกสารคืนแทนได้เท่านั้น โดยท่านต้องส่งหนังสือรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทั้งหมด ซึ่งรวมค่าจัดส่งและค่าโทรศัพท์ด้วยมาให้สถานทูตฯ ล่วงหน้า เมื่อท่านได้รับเอกสารพร้อมใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแล้ว ท่านต้องไปชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร

การตอบยืนยันเกี่ยวกับการได้รับเอกสารที่ส่งมาจากเยอรมนี สถานทูตฯ จะตอบยืนยันเฉพาะเอกสารที่ส่งมาจากหน่วยราชการของเยอรมนีเท่านั้น

ระยะเวลาดำเนินการ

เอกสารที่มีตัวอย่างลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม ใช้เวลาดำเนินการ 3-4 วัน

สำหรับเอกสารที่ต้องดำเนินการตรวจสอบกับหน่วยราชการไทย ใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์

****สถานทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินการตรวจสอบ หากยังไม่ถึง 8 สัปดาห์ (นับจากวันที่สถานทูตฯ รับคำร้อง)****

สามารถติดต่อยื่นเอกสารรับรองไม่ปลอมแปลงได้ที่เคาน์เตอร์ 4 ถึง 6 วันจันทร์-วันศุกร์

เวลา 08:30-11:30 น. ท่านต้องนัดหมายล่วงหน้า (**จองคิวออนไลน์**) เท่านั้น ตามลิงค์นี้

https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_category.do?locationCode=bangk&realmId=1017&categoryId=2114

หมายเหตุ: หากเอกสารสูญหายระหว่างดำเนินการจัดส่งคืนทางไปรษณีย์ทั้งภายในประเทศและส่งไปเยอรมนี สถานทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถานทูตฯ ได้